

Dân hiến "tấc vàng"

KỶ 3: MINH BẠCH TRONG CÁCH LÀM



Đường Đinh Tiên Hoàng (thành phố Thái Bình) sau nhiều năm vướng mắc về mặt bằng nay đã được khơi thông.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện, khiếu nại về đất đai là do những vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác bồi thường GPMB. Vì vậy, Thái Bình luôn xác định cần công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, nhà đầu tư và nhà nước trên cơ sở đúng quy định của pháp luật.

Đặt mình vào vị trí người có đất bị thu hồi

Tại hội nghị đánh giá thực trạng công tác GPMB trên địa bàn tỉnh tổ chức tháng 4/2021, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Thái Bình đề ra mục tiêu phấn đấu sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Để đạt được mục tiêu đó, công tác GPMB phải là nhiệm vụ trọng tâm, thiết thân, tự giác, tự

nguyện vào cuộc, toàn tâm, toàn ý với công việc. Đây là khâu khó, phức tạp, nhạy cảm, nặng nề, vất vả nhưng chúng ta phải đương đầu, phải đi trước một bước, bắt tay vào giải quyết vấn đề đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Đồng thời, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, tổ chức, cá nhân, coi đây là một trong những yêu cầu nhất thiết, cao nhất của mọi phương án GPMB.

Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tích cực các địa phương trong toàn tỉnh. Công tác GPMB không còn là nhiệm vụ của ủy ban, cán bộ địa chính xã mà là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và mỗi người dân. Ông Nguyễn Duy Chính, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Vấn đề khó khăn

nhất để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng là mức giá bồi thường, hỗ trợ GPMB; vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu UBND tỉnh linh hoạt trong việc vận dụng cơ chế, chính sách trên cơ sở đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của người dân có đất bị thu hồi.

Thành phố Thái Bình đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ. Nhiều công trình hạ tầng lớn được triển khai, nhất là xây mới, mở rộng các tuyến đường, các khu đô thị. Là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh nên "tấc đất" luôn là "tấc vàng". Bài toán GPMB luôn là thách thức đối với các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định là phải làm tốt công tác đền bù, hỗ trợ GPMB. Ông Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Phải coi hiệu

quả công tác GPMB là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực công tác của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, kiến tri vận động nhân dân, bảo đảm lợi ích của người dân trên cơ sở đúng quy định của pháp luật, từ đó tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định công tác GPMB phải đi trước, nhanh chóng hoàn thành để triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm nhằm khai thác tối đa thời cơ, lợi thế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Chia sẻ về cách làm trong công tác GPMB ở giai đoạn khó khăn vừa qua, ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Trong quá trình GPMB, cần thực hiện công khai, minh bạch thông tin đối với người dân. Chính nhờ việc đặt mình vào vị trí của người có đất bị thu hồi, vận dụng đúng cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về công tác GPMB, bảo đảm lợi ích của người có đất bị thu hồi nên thành phố đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, từng bước gỡ nhiều nút thắt đã tồn tại hàng chục năm. Các nút thắt giao thông như đường Chu Văn An kéo dài tồn tại hơn 10 năm,

đường Đinh Tiên Hoàng, đường Ngô Quyền gần 10 năm, các dự án phát triển hạ tầng đô thị như bến xe khách phía Tây, đường Kỳ Đông, các dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở thương mại... đã từng bước được khơi thông.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và quyết tâm cao của tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng trường hợp cụ thể mà nút thắt giao thông đường Chu Văn An dài hơn 300m tồn tại hơn 10 năm qua đã được khơi thông và khánh thành đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn, tạo trục trung tâm của cửa ngõ thành phố, giảm mật độ giao thông vào khu vực nội thành; đồng thời, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nơi tuyến đường đi qua. Ông Phan Văn Báo, Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết: Từ khi điểm nghẽn tại đường Chu Văn An kéo dài được khơi thông, tình hình an ninh khu vực này được bảo đảm, hoạt động kinh doanh, buôn bán của bà con hai bên đường thuận lợi. Kinh tế - xã hội địa phương được cải thiện, đời sống nhân dân được nâng lên.

Kiến tri nhưng cương quyết


Ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà nhận định: Muốn hoàn thành các công trình, dự án đúng tiến độ để thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng

cao chất lượng cuộc sống người dân thì việc đầu tiên là phải có mặt bằng sạch. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà xác định là phải làm tốt công tác đền bù, hỗ trợ GPMB. Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Cùng với đó, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thường xuyên về họp với các thôn, lắng nghe ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân để đề ra phương án kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, phát huy vai trò của chi bộ, các đoàn thể và từng đảng viên vào cuộc một cách thực chất. Lấy tuyên truyền, vận động, giải thích làm chính để GPMB nhưng luôn cương quyết với những hành vi sai trái, cố tình chây ỳ, không phối hợp trong công tác GPMB, ảnh hưởng đến lợi ích chung.

Theo ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải, đối với các trường hợp chưa đồng thuận, UBND huyện chỉ đạo tập trung tuyên truyền, đối thoại từ cấp cơ sở; hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, không tạo điểm nóng gây mất trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, những trường hợp cố tình chây ỳ, không bàn giao mặt bằng, UBND huyện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Ông Bùi Đức Thàn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp Tiên Hải cho biết: Dự án tuyến đường bờ ven biển, tuyến 221A, các dự án khu công nghiệp, đô thị, dân cư... phải thực hiện GPMB đất nông nghiệp và đất ở của hàng nghìn hộ dân tại các xã, thị trấn. Thêm vào đó, nhiều thửa đất có nguồn gốc phức tạp, không chấp nhận phương án bồi thường GPMB được

Ông Vũ Ngọc Trì, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương



Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương luôn nhất quán quan điểm: Kiên quyết, kiên định, kiên trì, tuân thủ pháp luật; phát huy hiệu quả công tác dân vận, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân một cách kiên trì, nhẫn nại để người dân hiểu, tin và tự giác thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước về công tác GPMB. Song song với đó, lãnh đạo huyện tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát thực tế tại các dự án, kịp thời giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Danh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình



Hội Cựu chiến binh thành phố đã tích cực, kiên trì tuyên truyền, vận động hội viên, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, từ đó lan tỏa ra các hộ dân khác trên địa bàn, tạo sự đồng thuận và tự giác thực hiện công tác GPMB, góp phần củng cố cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Kim Ngọc 2, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng



Nhà tôi dù chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ GPMB nhưng cũng sẵn sàng phá dỡ các công trình trên đất, sớm tạo mặt bằng sạch để đơn vị thi công làm đường. Không chỉ gia đình tôi mà nhiều gia đình khác cũng như vậy, sẵn sàng tạo mọi điều kiện để công trình sớm được hoàn thành. Làm đường là sướng rồi, dân chúng tôi hưởng lợi đầu tiên.

hữu nhưng lại không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Hồ sơ quản lý đất đai không đồng bộ, không rõ ràng, gây khó khăn trong việc thu hồi đất. Ngoài ra, một số hộ dân có đất bị thu hồi kiến nghị bồi thường không đúng quy định; không hợp tác với cán bộ làm công tác GPMB để kiểm đếm tài sản trên đất; không chấp nhận phương án bồi thường GPMB được

phê duyệt dẫn đến chậm tiến độ thực hiện các dự án... Nhưng với sự kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích, hầu hết người dân đều đồng thuận. 4 năm qua, huyện Tiên Hải đã thực hiện GPMB trên 90 dự án, thu hồi trên 300ha đất của gần 3.500 hộ gia đình, cá nhân, số tiền đền bù, hỗ trợ GPMB trên 500 tỷ đồng. (còn nữa)

NGHĨA PHONG VIÊN

Chủ động bảo đảm an toàn vùng bồi trong mùa mưa bão



Xã Vũ Văn (Vũ Thu) thường xuyên kiểm tra tuyến đê bồi để kịp thời phát hiện, báo cáo xử lý các sự cố.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu trong mùa mưa bão năm nay, ngành chức năng và các địa phương đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp, sẵn sàng phương án bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng bồi.

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 33 bồi, trong đó có 17 bồi có dân với trên 167 nghìn khẩu sinh sống trên diện tích khoảng 7.000ha. Sản xuất nông nghiệp tại các vùng bồi phát triển theo hướng hàng hóa đem lại giá trị kinh tế cao với nghề trồng các loại hoa, rau màu... cung cấp cho thị trường.

Vùng bồi xã Vũ Văn (Vũ Thu) có diện tích đất chuyên trồng rau màu trên 100ha, cho giá trị thu nhập trung bình khoảng 300 triệu đồng/ha/năm, được coi là vùng trồng trọng điểm của xã. Đặc biệt, lĩnh vực nuôi thủy sản ở vùng bồi đang được người dân đầu tư phát triển mạnh nhằm khai thác lợi thế mặt nước. Ngoài sông Hồng, người dân phát triển trên 30ha nuôi thủy sản cho sản lượng hàng trăm tấn mỗi năm, trong đó chủ yếu là những loại cá đặc sản cho giá trị kinh tế cao như cá lăng, cá trắm, cá chép điện... Giá trị sản xuất trên diện tích canh tác khu vực ngoài đê hiện cao gấp 1,5 - 3 lần so với khu vực nội đồng.

Ông Bùi Đình Bằng, Chủ tịch UBND xã Vũ Văn cho biết: Do biến đổi khí hậu nên thiên tai, bão lũ xảy ra bất thường, rất khó lường, xã xác định việc bảo đảm an toàn cho người dân vùng bồi là nhiệm vụ quan trọng số một trong mùa mưa bão. Bên cạnh việc chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống lũ bão, không để bị động khi có thiên tai xảy ra, xã còn huy động các nguồn lực để gia cố tuyến đê bồi để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước. Hiện tuyến đê bồi dài gần 4km được hơn 4km mặt đê bằng bê tông rộng 3 - 4m, dày 10 - 15cm; tuy nhiên, hiện xã còn gần

3km mặt đê chưa được gia cố, đổ bê tông cứng mặt, gây khó khăn cho việc vận hành phương án phòng, chống thiên tai (PCTT).

Bước vào mùa mưa bão năm nay, huyện Vũ Thu đã tiến hành rà soát hiện trạng đê, bồi, hệ thống kè, cống, bờ bao ngăn nước tại 4 vùng đê bồi dân cư lớn ở 5 xã: bồi Hồng Lý, bồi Bách Thuận - Tân Lập, bồi Hồng Phong - Vũ Văn. Trên cơ sở đó, huyện xây dựng kế hoạch, huy động nhân lực, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ" bảo đảm giữ vững an toàn hệ thống đê, bồi, đê phòng và chủ động ứng phó tích cực với các hình thái thời tiết cực đoan. Các xã thành lập các tiểu ban phụ trách từng đoạn, tuyến đê bồi; tổ chức phân công cán bộ các thôn, đội theo dõi, giám sát toàn tuyến nhằm kịp thời thông tin, triển khai nhanh, đồng bộ phương án phòng, chống và xử lý các sự cố khi có tình huống thiên tai xảy ra. Các địa phương chủ động ký hợp đồng với chủ phương tiện ô tô, thuyền trên địa bàn sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia công tác hộ đê, sơ tán dân và cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động...

Theo đánh giá của Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong tổng số 17 bồi có người dân sinh sống trong toàn tỉnh thì chỉ có 7 bồi đủ khả năng bảo đảm an toàn khi nước lũ trên sông ở mức báo động 3 và trên mức báo động 3; số bồi còn lại chỉ bảo đảm an toàn khi nước lũ trên các tuyến sông ở mức báo động 2. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước trong mùa mưa bão năm nay, các địa phương đã tập trung xây dựng kế hoạch PCTT, bảo vệ vùng bồi theo phương châm "4

tại chỗ", thiết lập vận hành phương án di dân vùng bồi khi xảy ra sự cố về đê.

Cùng với bảo đảm an toàn tính mạng người dân vùng bồi, các cấp, ngành, địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ sản xuất. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng ngoài sông Hồng, sông Trà Lý chủ động biện pháp, tăng cường chăm sóc, neo giữ lồng bè để phòng, chống gió to, lũ lớn trên sông. Khi lũ trên sông lên trên báo động 2, các hộ chủ động di chuyển người, tài sản, kể cả thủy sản vào trong bờ để bảo đảm an toàn, tránh thiệt hại. Đồng thời, chính quyền địa phương chuẩn bị lực lượng xung kích, phao cứu hộ để sẵn sàng hỗ trợ các hộ nuôi cá lồng trên sông khi cần thiết. Các hộ nuôi cá lồng trên sông đều chủ động gia cố thêm mỏ neo, dây chèo chuyên dụng; vệ sinh thường lưu, đầu các lồng bè đều được bit thêm tấm tôn dày để hạn chế cùi gỗ trôi và đập trực tiếp vào lưới nuôi cá. Anh Nguyễn Đại Dương, thôn Ngũ Đông, xã Điệp Nông (Hưng Hà), chủ một chuồng lồng bè nuôi cá trên sông Luộc cho biết: Việc nuôi cá lồng trên sông vào mùa bão, lũ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì thế, các hộ đều phải chủ động đầu tư thêm nhiều thiết bị neo giữ bảo đảm chắc chắn. Gia đình tôi đã sử dụng hàng chục mỏ neo để neo giữ cho 30 lồng cá. Ngoài ra, các lồng cá còn được gia cố thêm bằng cách hàn sắt tạo sự kết bê chắc chắn.

Việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân vùng bồi sẽ góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

NGUYỄN THỜI

Chăm sóc, phòng và trị bệnh cho cá thời điểm giao mùa

1. Các biện pháp phòng bệnh cho cá

* Quản lý chất lượng nước trong quá trình nuôi
Trong suốt quá trình nuôi cần giữ vệ sinh ao, đảm bảo để bảo đảm chất lượng nước tốt, tránh sự tích tụ của các chất hữu cơ, hợp chất nitơ..., đồng thời quản lý các yếu tố môi trường như oxy, pH... trong khoảng thích hợp.

Định kỳ sử dụng vôi hàng tuần với liều lượng từ 1 - 2kg/100m³ nước. Đồng thời, treo các túi vôi tại các điểm cho cá ăn.

Cần chủ động nguồn nước để thay khi cần thiết, trong điều kiện nguồn nước thuận lợi bà con có thể thường xuyên thay và cấp nước mới cho ao, lượng nước thay từ 20 - 30% lượng nước trong ao.

Bảo đảm mật độ cá khi nuôi, không nên nuôi quá dày.
* Quản lý thức ăn và khu vực cho ăn: Thức ăn là động vật tươi sống cần được sát trùng bằng muối; thức ăn là thực vật (cỏ, lá...) cần rửa kỹ để tránh nhiễm thuốc trừ sâu và hóa chất. Cần vớt bỏ thức ăn thừa sau mỗi ngày cho cá ăn, định kỳ khử trùng, vệ sinh nơi cho cá ăn, sàng ăn bằng vôi bột, Formalin hoặc nước muối.

* Khử trùng dụng cụ: Sinh vật gây bệnh có thể theo dụng cụ lây lan bệnh từ ao này sang ao khác, dụng cụ nên dùng riêng biệt cho từng ao. Nếu không đủ dụng cụ thì sau mỗi lần sử dụng cần phải khử trùng bằng nước muối, Formalin hoặc nước muối.
* Sử dụng thuốc phòng bệnh trước thời điểm giao mùa
Phần lớn các loại bệnh trong nuôi trồng thủy sản xuất hiện theo mùa; do đó, trước mỗi mùa bệnh, cá cần được cho ăn phòng bằng thuốc tiên đặc hoặc tảo xay trộn vào thức ăn với liều lượng 100 - 300g/100kg cá, cho ăn liên tục trong 7 ngày, đồng thời bổ sung các loại khoáng chất, vitamin trộn vào thức ăn cho cá ăn trước thời điểm giao mùa: Cá giống 4g/1kg cá/ngày, cá thịt 2g/1kg cá/ngày, cho ăn 3 ngày liên tục. Bón vôi bột trước và sau mùa bệnh của cá định kỳ 2 - 3kg/100m³ nước ao/tháng. Trong mùa bệnh 4 - 6kg/100m³ nước ao/10 - 15 ngày.

Ngoài ra, có thể phòng bệnh cho cá bằng một số cây thảo mộc như thân cây chuối, củ tỏi, rau sam, cay nhọ nôi... và các cây thảo mộc khác bằng cách ngâm hoặc thái nhỏ thân cây chuối, rau sam, cay nhọ nôi và các cây thảo mộc thả xuống ao cho cá ăn; đối với tảo xay nghiền trộn vào thức ăn cho cá ăn trước thời điểm giao mùa từ 15 - 20 ngày.

* Tăng cường sức đề kháng cho cá
Cho cá ăn đủ chất, đủ lượng, thức ăn không bị hư thối, không nên để cá bị đói. Cho cá ăn theo phương pháp 4 định (thời gian, vị trí, chất lượng và số lượng thức ăn).

Tăng cường chất dinh dưỡng: Cho ăn đủ chất, bổ sung một số chất vi lượng để tăng cao sức đề kháng cho cá như vitamin C, B6, E, A.
Đánh bắt, vận chuyển cá nên nhẹ nhàng, tránh cá bị xây xát.

2. Trị bệnh cho cá

Vào thời điểm giao mùa, cá thường gặp một số loại bệnh sau:
- Bệnh nấm thủy mi: Khi mắc bệnh, trên da cá lúc đầu có các vùng trắng sáng, đó là các sợi nấm nhô mềm, sau đó nấm phát triển thành các bụi trắng như bông. Đặc biệt, cá rô phi hay bị nhiễm bệnh, khi nhiệt độ nước từ 16 - 25°C. Để trị bệnh này có thể dùng Methylene 2 - 3g/m³, KMNO₄ 1 - 2g/m³ tắm cho cá và lặp lại 2 lần/tuần.

- Hội chứng lở loét: Khi mắc bệnh, trên thân cá có các vết lở loét ăn rất sâu vào cơ thể và gây cho cá chết hàng loạt. Bệnh hay gặp ở cá trắm cỏ, cá rô phi. Để trị bệnh này, người nuôi dùng vôi bón với liều lượng 4 - 5kg/100m³ nước ao, thay nước định kỳ, quản lý tốt chất lượng nước trong ao nuôi.

- Bệnh trứng bành xe: Cá bị bệnh bơi lội không định hướng, nổi từng đàn trên mặt nước, da màu xám, trên thân có nhiều nốt màu trắng đục, mang bạc trắng, sau đó chết. Tất cả các loại cá đều dễ mắc bệnh này. Để trị bệnh, người nuôi nếu có điều kiện nên thay toàn bộ nước trong ao đồng thời khử trùng nước thay, tắm cá trong dung dịch Formalin 200 - 300mg/m³ nước trong vòng 30 - 45 phút.

- Bệnh đường ruột: Bệnh thường xuất hiện quanh năm, xuất hiện chủ yếu ở cá trắm cỏ. Cá kém ăn hoặc bỏ ăn, bơi lơ đãng trên tầng mặt, da cá tối màu, cá mất nhớt trơn, mắt lồi, hạt mủn viêm xuất huyết, bụng và hậu môn sưng to, các vây xơ rách, các vây tia rụng dần, phân cá dạng thoi dài theo đáy đầy nhầy, tỷ lệ chết từ 40 - 90%. Khi cá bị bệnh dùng thuốc tiên đặc 1kg/tấn cá/ngày, cho ăn 5 - 7 ngày liên tục, thuốc được trộn vào rau, cỏ, thức ăn nấu chín để nguội hoặc trộn vào thức ăn tổng hợp trước khi cho ăn.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH